

กับหุ้น

Thun Hoon
Circulation: 120,000
Ad Rate: 550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 26 ตุลาคม 2559

ปีที่: 13

ฉบับที่: 3122

หน้า: 1(ล่าง), 2

Col.Inch: 46.37

Ad Value: 25,503.50

PRValue (x3): 76,510.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: SQ ได้ถูกซื้อเข้าเทรดวันนี้ ตะลุยงานเหมืองครบวงจร

SQ ได้ถูกซื้อเข้าเทรดวันนี้ ตะลุยงานเหมืองครบวงจร



ศาสตราจารย์ ศิริสรณ์

หุ้นหุ้น - SQ ได้ถูกซื้อเข้าเทรดวันนี้ 26 ตุลาคมนี้ ในราคาหุ้นละ 3.20 บาท มันใจนักลงทุนตอบรับดี พร้อมโชว์จุดแข็งรับเหมืองครบวงจรรายเดียวของไทย ปัจจุบันมี Backlog ในมือกว่า 3.64 หมื่นล้านบาท รั้งยาวต่อเนื่อง 10 ปี แถมยังเดินหน้าประมูลงานใหม่ทั้งในและต่างประเทศ

นายศาสตราจารย์ ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สทกลอัครวิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) → → → **อ่านหน้า 2**



(ต่อจากหน้า 1)

หรือ SQ เปิดเผยว่า บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความสนใจและตอบรับหุ้นไอพีโอของ SQ เป็นอย่างดี และมั่นใจว่าหลังจากที่หุ้นของ SQ เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ เป็นวันแรก ในราคาหุ้นละ 3.20 บาท จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี

สำหรับเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นไอพีโอจำนวน 1,216 ล้านบาท ไปใช้ในการลงทุนซื้อเครื่องจักรสำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 8 เป็นจำนวนเงินประมาณ 850

ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจประมาณ 366 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ สิ้นรอบบัญชีวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีปริมาณงานคงเหลือในมือ (Backlog) จากทั้ง 3 โครงการรวม 36,442 ล้านบาท ซึ่งรองรับรายได้ที่จะรับรู้ในอนาคตถึง 10 ปี นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานเพื่อเข้าร่วมประมูลงานในประเทศและต่างประเทศอีกหลายโครงการ คาดว่าจะทราบผลในเร็ว ๆ นี้

● นักลงทุนตอบรับดี

นายอรรถพงศ์ พรธิตี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Investment Baking 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษา

ทางการเงิน (FA) และตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น SQ เปิดเผยว่า จำนวนหุ้นไอพีโอของ SQ ที่เสนอขายจำนวน 380 ล้านหุ้น ราคาหุ้นหุ้นละ 1 บาท ราคาหุ้นไอพีโอ 3.20 บาท

หลังจากเปิดให้จองซื้อเมื่อวันที่ 14 -17 และวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา มีนักลงทุนให้ความสนใจอย่างมาก ทำให้หุ้น SQ จำหน่ายหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว หลังจากเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คาดว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากนักลงทุนที่พลาดการจองซื้อหุ้นไอพีโอ

● พื้นฐานแข็งแกร่ง

ด้านนายมนตรี ศรีไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า หุ้น SQ เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดี เพราะบริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเฉพาะทาง ที่มีคู่แข่งน้อยราย และอายุสัญญาแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งนักลงทุนมั่นใจได้ว่าบริษัทจะไม่เกิดสูญญากาศทางธุรกิจ อีกทั้งการใช้ไฟฟ้าไม่มีที่ท่าจะลดน้อยลง มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นตามการสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง

ดังนั้น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และโรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งเป็นคู่สัญญาหลักของบริษัทจะต้องมีการเปิดประมูลโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีที่ดินเพียงพอสำหรับ

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ซึ่งตอนนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการเตรียมเข้าประมูลโครงการใหม่ของทั้ง 2 แห่ง รวมถึงการเข้าร่วมประมูลงานใหม่ทั้งในและนอกประเทศ เมื่อพิจารณาเหตุผลตามที่กล่าวมา ทำให้หุ้น SQ เป็นหุ้นที่คุ้มค่าแก่การลงทุน

อนึ่ง SQ เป็นผู้รับเหมางานเหมืองครบวงจรรายแรกของไทย โดยครอบคลุมถึง การวางแผนงานในเหมือง การปฏิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การให้คำปรึกษาด้านงานเหมือง และการให้เช่าและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนาดใหญ่ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเหมืองถ่านหินแม่เมาะให้กับ EGAT กว่า 30 ปี 